



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

# NEWSLETTER

Issue Q4. 2023

## SỰ KIỆN NỔI BẬT

### LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 VÀ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022 - 2023

Vào tháng 10/2023, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tại Hà Nội và Đà Nẵng đã tổ chức thành công lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024 và Tốt nghiệp năm học 2022-2023.

Buổi lễ tại cơ sở Hà Nội đã vinh danh sinh viên tốt nghiệp khóa Cao đẳng Quản trị Khách sạn và học viên khóa Sơ cấp Nghiệp vụ nhà hàng, dưới sự chứng kiến của các đại diện đến từ khách sạn đối tác như Capella Hà Nội, InterContinental Landmark72 và InterContinental Westlake. Khép lại chặng đường học tập tại trường để mở ra một hành trình sự nghiệp mới, Pegasus hi vọng các bạn sinh viên, học viên sẽ luôn giữ được "tinh thần học tập suốt đời".



Tại học xá Đà Nẵng, buổi lễ đã vinh danh sinh viên tốt nghiệp các khóa Cao đẳng Quản trị Khách sạn khung bằng cấp Úc, Chứng chỉ III Nấu ăn Chuyên nghiệp Khung bằng cấp Úc, Quản trị Khách sạn hệ Việt Nam và học viên Sơ cấp chế biến món ăn và Làm bánh, Sơ cấp Vận hành Khách sạn. Pegasus tự hào là "cánh cổng sự nghiệp" trang bị kiến thức và kỹ năng hàng đầu cho sinh viên, học viên để sẵn sàng trong môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp.

### SINH VIÊN PEGASUS ĐOẠT GIẢI BA CUỘC THI “RESTAURANT SERVICE TALENT 2023”

Ngày 11/10, đội thi của trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus, gồm hai sinh viên Nguyễn Thị Khánh Huyền và Tạ Thu Trang – Khóa Cao đẳng Quản trị khách sạn, đã xuất sắc giành giải Ba và giải Khuyến khích trong cuộc thi “Restaurant Service Talent 2023” được tổ chức bởi Bộ môn Khách sạn - du lịch - nhà hàng, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Cuộc thi là cơ hội cho các sinh viên tại Hà Nội rèn kỹ năng chuyên môn, giao lưu học hỏi và thử thách năng lực trước các nhà tuyển dụng đến từ các khách sạn 5\*. Giải thưởng của các bạn sinh viên là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định chất lượng đào tạo của Pegasus.





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

# NEWSLETTER

Issue Q4. 2023

## HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG

### BUỔI THĂM QUAN CỦA CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG THPT HY VỌNG (HOPE SCHOOL) – Đà Nẵng

Ngày 30/11, Pegasus đã chào đón 30 học sinh từ trường Hy vọng đến thăm quan cơ sở vật chất trước khi đăng ký chương trình học tại Pegasus. Đây là cơ hội quan trọng để các bạn học sinh được giới thiệu về Pegasus cũng như có cái nhìn toàn diện về môi trường học tập quốc tế và cơ hội phát triển việc làm trong ngành du lịch, khách sạn.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình học bổng thường niên "Swing for the Kids" - "Từ ước mơ tới hiện thực" (Dreams to Reality) dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Pegasus phối hợp với Báo Đầu Tư thực hiện.



### SỰ KIỆN MARCOM CHAT #03: TĂNG TRƯỞNG HAY THẤT BẠI - CHIẾN LƯỢC MARKETING GIÚP DOANH NGHIỆP DU LỊCH VƯỢT SUY THOẠI - Hà Nội



Trong buổi chia sẻ, ba chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch là ông Trần Đức Thắng – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng quốc tế Pegasus, bà Nguyễn Lucy – Giám đốc Công ty Peony Edu Travel và ông Phạm Duy Nghĩa – CEO Vietfood Travel đã chia sẻ những góc nhìn thực tế và kinh nghiệm quý báu của mình về bối cảnh ngành du lịch Việt Nam với những tiềm năng hồi phục và phát triển mạnh mẽ trong năm 2024, chiến lược kinh doanh giúp tăng trưởng doanh số của doanh nghiệp du lịch trong thời kỳ suy thoái kinh tế cũng như xu hướng du lịch thời kỳ mới.

Chiều ngày 14/10, sự kiện Marcom Chat #03: "Tăng trưởng hay thất bại - Chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp du lịch vượt suy thoái" đã diễn ra thành công tại Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus. Sự kiện được tổ chức bởi các đơn vị:

- Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus;
- Vgreen - Hiệp hội du lịch Xanh Việt Nam;
- Peony Edu Travel - Công ty lữ hành quốc tế;
- VMCC - Vietnam Marketing and Communications Club







PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

# NEWSLETTER

Issue Q4. 2023

## HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

### KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH CHO NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN FOUR POINTS BY SHERATON – Đà Nẵng

Ngày 28/1/2024, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã khai giảng thành công 2 lớp tiếng Anh trình độ Pre - A1 và A1 cho gần 50 học viên đến từ khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng. Chương trình học được xây dựng chặt chẽ và phù hợp nhằm hỗ trợ học viên nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và khả năng giao tiếp với khách hàng nước ngoài trong công việc hàng ngày. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho hành trình hợp tác giữa Pegasus và ngành du lịch khách sạn sau đại dịch Covid nhằm trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và nâng cao hiệu quả công việc của nguồn nhân lực.

Tại đây, Ths. Lê Thị Lương, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Pegasus, và thầy Trần Công Trường đã có những chia sẻ chân thành về tầm quan trọng của việc nâng cao tiếng Anh cũng như cam kết đem đến chất lượng hiệu quả cho mỗi buổi học.



### BUỔI KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ TẠI PEGASUS – Đà Nẵng

Sáng ngày 22/10/2023, buổi khai giảng lớp "Quản lý Khách sạn vừa và nhỏ" đã diễn ra thành công tại Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus. Đến với buổi khai giảng, các học viên có dịp tham quan toàn bộ cơ sở vật chất của Trường và được trình bày chi tiết về các điểm chính của khóa học cũng như những kỹ năng quan trọng mà học viên sẽ phát triển trong quá trình học tập. Ngoài ra, các học viên cũng đã có tiết học đầu tiên với học phần về Tiền sảnh khách sạn (FO - Front Office Management). Đặc biệt, Th.S Lê Thị Lương, đại diện của Trường, đã đến chào mừng và cảm ơn học viên vì đã tin tưởng Pegasus để nâng cao kỹ năng phục vụ công việc.





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

# NEWSLETTER

Issue Q4. 2023

## GÓC SINH VIÊN

### SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 – Hà Nội & Đà Nẵng

Vào ngày 18/11 và 20/11, sự kiện kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam đã diễn ra thành công trong bầu không khí sôi động, tràn ngập niềm vui và sự sáng tạo của các bạn sinh viên tại Pegasus Đà Nẵng và Hà Nội. Thông qua các màn trình diễn văn nghệ cảm xúc và các phần thi tài năng đầy sáng tạo như phần thi báo tường "Capture Pegasus", hay phần thi tài năng "Passion on Fire", các bạn Pegasus\_er tại Hà Nội và Đà Nẵng đã thể hiện tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và những món quà tri ân đầy ý nghĩa tới thầy cô đang giảng dạy tại trường.







PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

# NEWSLETTER

Issue Q4. 2023

## PEGASUS'S XMAS "LAN TỎA YÊU THƯƠNG – MANG ĐẾN NỤ CƯỜI" – Đà Nẵng



"Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi" – Đây là thông điệp mùa Giáng sinh 2023 mà các bạn sinh viên Pegasus đã gửi đến cộng đồng địa phương tại phường Hòa Quý, thành phố Đà Nẵng.

Vào ngày 23/12/2023, đội ngũ CBCNV và sinh viên Trường Pegasus đã tổ chức chương trình Giáng sinh "Lan tỏa yêu thương – Mang đến nụ cười" với mong muốn chia sẻ tình yêu thương đến với các bạn nhỏ tại Trung tâm Trại trẻ mồ côi Hoa Mai.

Các phần quà đã được các bạn sinh viên tự tay chuẩn bị thật kĩ lưỡng, tâm huyết và trao đến các em nhỏ. Mặc dù chỉ là những món quà nhỏ về vật chất, nhưng chúng đều mang ý nghĩa to lớn và tâm huyết của các bạn sinh viên, đủ để làm ấm lòng các em nhỏ trong cái giá lạnh của mùa Giáng sinh.

## HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH

### PEGASUS THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP 2024 DO BÁO TUỔI TRẺ TỔ CHỨC – Đà Nẵng

Ngày 07/01/2024, Pegasus đã có mặt tại Trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng để tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức.

Tại sự kiện, Pegasus đã trực tiếp giải đáp thắc mắc của học sinh và phụ huynh và chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong các ngành học nổi bật như Cao đẳng Quản trị khách sạn (chương trình Việt Nam); Cao đẳng Quản trị Khách sạn - Du lịch, Vận hành Dịch vụ Hàng không và Lữ hành (Chương trình Quốc tế Singapore).





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

# NEWSLETTER

Issue Q4. 2023

## THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI PEGASUS

### CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM:

1. Cao đẳng Quản trị Khách sạn
2. Sơ cấp Chế biến Món ăn và Làm bánh (Sơ cấp bậc 3)

### CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ SINGAPORE (SISH)

1. Cao đẳng Quản trị Khách sạn và Du lịch
2. Diploma Vận hành Dịch vụ Hàng không và Lữ hành.

### CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

1. Quản lý Khách sạn theo Tiêu chuẩn VTOS (3 tháng)
2. Lớp học làm bánh cuối tuần theo chủ đề

### CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

1. Các khóa đào tạo nghiệp vụ khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS
2. Giám sát khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS
3. Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
4. Phát triển kỹ năng đào tạo, huấn luyện
5. Đánh giá năng lực và đào tạo Tiếng Anh
6. Các chương trình đào tạo thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp

Hãy liên hệ Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus để nhận được tư vấn cụ thể về từng chương trình, học bổng và các ưu đãi hấp dẫn khi nhập học.

## THÔNG TIN LIÊN HỆ

### Đà Nẵng

**Địa chỉ:** Vùng Trung 3, Khu đô thị mới Phú Mỹ An, P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn.

**Điện thoại:** 023 6730 1555

**Email:** [study@pegasus.edu.vn](mailto:study@pegasus.edu.vn)

**Website:** <https://pegasus.edu.vn>

### Hà Nội

**Địa chỉ:** Số 2/2C, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, Đường Kim Mã, Ba Đình.

**Điện thoại:** 091 636 0505 - 024 7304 1555

**Email:** [study.hanoi@pegasus.edu.vn](mailto:study.hanoi@pegasus.edu.vn)

**Website:** <https://pegasus.edu.vn>